

## นักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แลกเปลี่ยน...เปลี่ยนชีวิต”



นักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยน คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยน...เปลี่ยนชีวิต : Being exchanged student ° Changing my life ° Challenging future” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30’ 16.30 น. ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนในประเทศอาเซียน ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

รวมทั้งยังเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ไปร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศที่ผ่านมาให้แก่นักศึกษา ณ ต่างประเทศและทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นสากล (Internationalization)

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทุกระดับได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติผ่านการศึกษาและการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.

อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานดังกล่าว

และชี้แจงเรื่องรายละเอียดทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุรภิจิ นาฬีสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งดำเนินรายการโดย นศภ. นนทชัย กิริตินันท์

นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นศภ. ตะวัน สืบจากอินทร์ โดยเชิญตัวแทน นศภ.

แลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศมาเล่าประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนในประเทศอาเซียน ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดโครงการระหว่างเดือนเมษายน’ พฤษภาคม และ เดือนกรกฎาคม’ สิงหาคม 2557 ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเชิญชวนให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประจำปี 2558

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก